

ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

หัวข้อ	รายละเอียดข้อมูล
อัตราดอกเบี้ย	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีกำหนดให้ยกเว้นบุคคลค่าประกันกำหนดให้มีบุคคลค่าประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR + 3.5% ต่อปี ซึ่งกรณีที่กำหนดให้มีบุคคลค่าประกัน หากท่านประสงค์กู้โดยไม่มีบุคคลค่าประกัน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเพิ่ม ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) กลุ่มข้าราชการ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2.00% ต่อปี เป็นอัตรา MRR + 5.50% ต่อปี 2) กลุ่มพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2.50% ต่อปี เป็นอัตรา MRR + 6.00% ต่อปี - การคำนวณดอกเบี้ย คำนวณจากต้นเงินกู้ตามระยะเวลาที่เป็นหนี้ - จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้	<ul style="list-style-type: none"> - กรณีหน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)กับธนาคาร <ol style="list-style-type: none"> (1) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 12 เท่าของเงินเดือน (2) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท กรณีพนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้าง - กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลง(MOU)กับธนาคาร <ol style="list-style-type: none"> (1) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน (2) วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน และสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท กรณีพนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาการจ้าง
อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)
หลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> - (1) กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีบุคคลค่าประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค่าประกัน (2) กลุ่มพนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่หน่วยงานจ้างทำงาน โดยสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาจ้างงาน มีบุคคลค่าประกันทุกราย ยกเว้นกลุ่มพนักงานราชการกลุ่มพิเศษที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค่าประกัน (3) กลุ่มพนักงานบริษัทในเครือของธนาคาร (ถือหุ้น 25% ขึ้นไป) มีบุคคลค่าประกันทุกราย ยกเว้นบางกรณีไม่ต้องมีบุคคลค่าประกัน (4) กลุ่มพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน มีบุคคลค่าประกันทุกราย

	ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่มีตำแหน่งและเงินเดือนที่ธนาคารกำหนดไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ค่าบริการและเบี้ยปรับ	- ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท - ค่าบริการและเบี้ยปรับทั้งหมดที่อาจเรียกเก็บ รวมถึงค่าบริการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น โดยประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการแต่ละแห่งที่ให้บริการและเว็บไซต์ของธนาคาร www.ktb.co.th
การประกันภัย	- สามารถประกันชีวิตกลุ่มเพื่อเป็นหลักประกันคุ้มครองภาระหนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและทายาท ในกรณีลูกค้าถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพถาวร นอกจากนี้ไม่ต้องรับภาระหนี้ภายในวงเงินกู้ที่เอาประกันแล้ว ยังจะได้รับเงินค่าสินไหมส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ดังกล่าวด้วย
ผู้ค้ำประกัน	- (1) เป็นบุคคลที่อยู่หน่วยงานเดียวกับผู้กู้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกับผู้กู้ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้ได้ (2) เป็นบุคคลทั่วไปที่มีได้อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกับผู้กู้ โดยจะมีการเบิกจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้ได้